

## Lá thư Giáng sinh của Chúa Giêsu

Con yêu của Cha Ta,

Như con thấy đó, ngày nay ta đang chuẩn bị mừng ngày sinh nhật của Cha Ta.

Nhưng ngày này ai cũng bận sắm quà, các hãng truyền thông như TV, radio, báo chí tha hồ quảng cáo quà tặng, và càng tiến gần ngày lễ, người ta càng mua sắm gia tăng, quảng cáo thêm phần sinh động, hấp dẫn. Ngày nay ta nói nhiều, thốt nhiều về lễ sinh nhật của Cha Ta. Quê là đi mua tất cả, ít nhất một năm một lần, rất nhiều người như Cha Ta.

Như con biết rồi đó, lễ sinh nhật của Cha Ta đã có từ rất lâu. Lúc đầu, biết bao người cảm nhận và hiểu rõ ý nghĩa ngày sinh nhật của Cha Ta, nên họ mừng đã đi ra với lòng biết ơn biết tình yêu Cha mang lại cho loài người, nhưng rồi với năm tháng, ngày sinh nhật này biến thành lễ kỷ niệm và chương khác một ngày vui để khoe là một phần trong năm.

Gia đình và bạn bè cùng nhau tiến hành những niềm vui với lời chúc tốt đẹp được in trên thiệp, với bàn tiệc đồ cao lương mỹ vị, với các những điếu như quay củ nướng bên cây thông Giáng sinh để ánh đèn màu và tiếng chuông để quà, họ quên mất ý nghĩa đích thực của ngày lễ. Lễ sinh nhật của Cha Ta biến thành lễ hội rất ồn ào ăn mừng.

Đúng rồi đây con sẽ bận tâm vì không hiểu Cha muốn nói điếu gì? Điếu mà con muốn biết?

Ta đã không được mời. Ta là vị khách danh dự mà họ quên bận tâm gọi thiệp mời. Bàn tiệc là dành ra phần dành cho Ta, nhưng lúc họ khai tiệc, của nhà họ đóng cửa. Họ đóng cửa ngay trước mặt Ta chỉ vì Ta nghèo, quên có của với, và thân phận biết bèo của Cha đâu có xứng đáng gọi

chung bàn tiệc của họ.

Ta đã đến. Ta muốn chia sẻ niềm vui của họ, nhưng Ta đã phải đứng bên ngoài. Quê thật, họ đã gọi Ta ra khỏi cuộc sống của họ.

Đã nhiều năm qua, con người đã đóng cửa nhà họ đi với Ta. Điều thực tế phòng này không làm Ta ngạc nhiên. Ngay cả lúc Ta không được mời, Ta đã quyên tởn nh đến ngồi trong nhà họ và không chút nào. Ta đến và đứng ở một góc nhỏ bé.

Mọi người uống rượu. Một số người thì say xỉn. Một số người nói bông đùa, để mọi người chuyện. Họ đã có một buổi tiệc gian tận hưởng niềm vui. Thế rồi, một người đàn ông to lớn mặc áo đen có râu trắng tiến vào phòng mà hô to hô-hô, hình như họ cũng say lúy túy. Họ ngồi trên chiếc ghế bành và rồi đám trẻ con tiến lên nói: "Hoan hô ông già Noel, ông già Noel". Họ, người đàn ông đó hạnh phúc vì được tôn vinh.

Đến nửa đêm, mọi người bắt đầu hôn nhau chúc đi chúc lành. Ta mở vòng tay và chờ đợi ai đó đến hôn Ta mà chẳng có ai. Bắt đầu, họ bắt đầu chia quà. Ai nãy khui món quà của mình với một hy vọng lớn. Lúc tất cả quà được mở ra, Ta ước mong phải chỉ có một món quà dành cho Ta. Con cảm thấy thế nào, giờ này ngày sinh nhật của con, mọi người chia quà mà con chẳng có?

Rồi Ta hiểu rằng, đứng ở phía tiệc này chẳng được gì và Ta liền đi ra đi. Lúc mừng sinh nhật của Ta càng lúc càng tồi tệ. Con người chỉ biết nhận quà, tiệc mừng, ăn và uống, và chẳng ai nhớ đến Ta.

Con yêu đau của Ta,

Ta muốn gặp Giáng Sinh này, con cho phép Ta được thâm nhập vào cuộc đời của con. Ta muốn con thật như có một thực tế đã xảy ra hai ngàn năm trước, Ta đã đến gian khổ ban cho con sự sống mới hàng loạt máng nghèo nàn, những thứ giá rẻ xíu mà nhân loại muốn ru ngủ, và những sự sống của Ta con vững tin vào một cuộc đời hạnh phúc trường cửu. Cái mà nhân loại đang tìm kiếm niềm vui ngày hôm nay chỉ là tạm bợ, chóng qua.

Hôm nay, Ta ch<sup>o</sup> mu<sup>o</sup>n con tin t<sup>o</sup>ng đ<sup>i</sup>u th<sup>o</sup>c t<sup>o</sup> trên v<sup>o</sup>i con tim. Ta mu<sup>o</sup>n chia s<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>i đ<sup>i</sup>u v<sup>o</sup>i con. Đ<sup>o</sup>u r<sup>o</sup>ng con ng<sup>o</sup>ng i đã không mu<sup>o</sup>n m<sup>o</sup>i Ta đ<sup>o</sup> ti<sup>o</sup>c, nh<sup>o</sup>ng Ta v<sup>o</sup>n có m<sup>o</sup>t b<sup>o</sup>a ti<sup>o</sup>c riêng đ<sup>o</sup>c bi<sup>o</sup>t dành cho con, dành cho nh<sup>o</sup>ng ai tha thi<sup>o</sup>t công lý và hoà bình yêu m<sup>o</sup>n s<sup>o</sup> công chính và nghèo hèn. B<sup>o</sup>a ti<sup>o</sup>c vĩ đ<sup>o</sup>i đó con ng<sup>o</sup>ng i không th<sup>o</sup> hình dung và Ta đã đ<sup>o</sup>n s<sup>o</sup>n.

Hôm nay, Ta g<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup>n nhi<sup>o</sup>u thi<sup>o</sup>p m<sup>o</sup>i và m<sup>o</sup>t thi<sup>o</sup>p m<sup>o</sup>i dành riêng cho con. Ta mu<sup>o</sup>n bi<sup>o</sup>t, n<sup>o</sup>u con khao khát đ<sup>o</sup>n nh<sup>o</sup>n thi<sup>o</sup>p m<sup>o</sup>i, Ta s<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>n phòng cho con và vi<sup>o</sup>t tên con v<sup>o</sup>i nh<sup>o</sup>ng dòng ch<sup>o</sup> vàng trong cu<sup>o</sup>n s<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>t bi<sup>o</sup>t dành cho khách m<sup>o</sup>i. Ch<sup>o</sup> có nh<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>ng i có tên trong danh sách đ<sup>o</sup>c bi<sup>o</sup>t này m<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup>c vào đ<sup>o</sup> ti<sup>o</sup>c.

**Nh<sup>o</sup>ng ng<sup>o</sup>ng i không h<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup>p, n<sup>o</sup>u có đ<sup>o</sup>n, s<sup>o</sup> đ<sup>o</sup>c m<sup>o</sup>i ra ngoài. Hãy chu<sup>o</sup>n b<sup>o</sup> b<sup>o</sup>i vì lúc m<sup>o</sup>i th<sup>o</sup> đã s<sup>o</sup>n sàng con s<sup>o</sup> đ<sup>o</sup> ph<sup>o</sup>n trong b<sup>o</sup>a ti<sup>o</sup>c l<sup>o</sup>n đ<sup>o</sup>y yêu th<sup>o</sup>ng c<sup>o</sup>a Ta (x. Mt 8:11).**

H<sup>o</sup>n g<sup>o</sup>p con s<sup>o</sup>m. Ta yêu con !

Giêsu

Con hãy chia s<sup>o</sup> thông đ<sup>o</sup>p này v<sup>o</sup>i b<sup>o</sup>n h<sup>o</sup>u nhân mùa Giáng Sinh.

Đình V<sup>o</sup>ng (ph<sup>o</sup>ng đ<sup>o</sup>ch)

Ngu<sup>o</sup>n:

gpcanθο.com

-

--